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Nýir eigendur hafa tekið við 
rekstri Melabúðarinnar. Þau 
Anna Jónsdóttir, Bjarki Már 
Baxter, Pétur Árni Jónsson og 
Þorsteinn Rafn Johnsen en Inga 
Hrönn Georgsdóttir sem hefur 
starfað sem verslunarstjóri 
Melabúðarinnar undanfarin ár 
mun taka við daglegri stjórn 
búðarinnar. 

Melabúðin hefur stærstan hluta
sögu sinnar verið í eigu sömu �öl-
skyldunnar, en verslunin var opnuð 
árið 1956. Bræðurnir Pétur og Snorri
Guðmundssynir hverfa nú úr eigenda-
hópnum og afhenda ke�ið hópi fólks 
sem ætlar sér að viðhalda starfsemi 
verslunarinnar óbreyttri. Melabúðin 
var stofnuð 1956 á Hagamel 39 þar 
sem hún stendur enn í dag. 

Guðmundur Júlíusson og Katrín 
Briem, foreldrar fráfarandi eigenda, 
tóku við rekstrinum árið 1979 og 
búðin hefur verið í �ölskyldunni 
síðan. Fráfarandi eigendur eru Pétur 
Alan og Snorri Guðmundssynir. 
Melabúðin hefur löngum verið þekkt 
fyrir gott vöruúrval og �ölbreytt 
kjötborð.

Sala ha�n á íbúðum á Steindórs-
reitnum í Vesturbænum og þegar
búið selja nokkrar íbúðir. 
Steindórsreiturinn markast af 
Framnesvegi, Sólvallagötu og 
Hringbraut. Um er að ræða �mm 
hæða bogadregið íbúðarhús með 
útsýni út á haf og fyrir aftan þau 
hafa tvö önnur íbúðarhús verið 
reist. Auk íbúðanna verður rými 
á jarðhæð bogadregna hússins 
fyrir verslun og þjónustu en 
undir húsunum verður bílakjal-
lari með stæðum fyrir 86 bíla.

Steindór ehf. er til helminga í eigu 
Eignabyggðar, sem er eigu Hannesar 
Þórs Baldurssonar og Brynjólfs 
Smára Þorkelssonar, og �árfestinga-
félagsins IREF, sem þeir Gunnar 
Sverrir Harðarson og Þórarinn Arnar 
Sævarsson eiga. Þeir tveir síðar-
nefndu er aðaleigendur Re/Max. 
Uppha�ega var lóðin í eigu fast-
eignafélagsins Kaldalóns. . Fram-
kvæmdir á reitnum hófust haustið 
2021 og eru langt komnar. Búið 
er að opna sérstakan söluvef fyrir 
Steindórsreitinn.

Melabúðin - Nýir eigendur taka við

Byrjað að selja á Steindórsreit 
Snorri Guðmundsson, Inga Hrönn Georgsdóttir og Pétur Alan Guðmundsson. Snorri og Pétur eru fráfarandi eigendur en Inga Hrönn tekur við 

daglegum rekstri búðarinnar.

Bogadregið íbúaðahús á Steindórsreit.

sími 517 6465 • www.belladonna.is 

Nýjar vörur í hverri viku 

Við erum flutt á Dalveg 30 - 201 Kópavogi

Þann 27. ágúst kl 12.00 verðum við með glimrandi sumarlega dagskrá 
á hádegistónleikum í Seltjarnarneskirkju

Listamenn sem koma fram eru: Sigríður Ósk Kristjánsdóttir mezzósópran,
Hallveig Rúnarsdóttir sópran, Hrönn Þráinsdóttir píanóleikari og Matthías 
Stefánsson �ðluleikari

Hægt er að nálgast miða á tix.is og við innganginn á tónleikadag.

Hádegistónleikar í Seltjarnarneskirkju 
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Á Menningarnótt verður mið-
borgin ein óskipt göngugata. 
Lokað verður fyrir umferð bif-
reiða frá kl. 7:00 að morgni til 
01:00 eftir miðnætti. Lokunin 
á að tryggja öryggi gangandi 
og akandi vegfarenda á þessum 
�ölsóttasta hátíðardegi ársins.  
 
Þeim sem þurfa að koma á einkabíl 
er bent á að nota bílastæði við Borg-
artún og í Laugardalnum þar sem 
ókeypis skutlur aka fólki til og frá 
hátíðarsvæðinu frá kl. 7:00 til 00:30. 
Eins og lög gera ráð fyrir verður 
sektað fyrir ólöglegar bifreiðastöður 
og þeir bílar sem hindra aðgengi 
lögreglu, sjúkrabíla og slökkviliðs 
verða dregnir í burtu svo unnt sé að 
tryggja aðgengi þessara öryggisaðila 
ef óhapp ber að. Greiða þarf almennt 
fargjald í strætó y�r daginn og aukin 
tíðni ferða verður á meðan hátíðar-
dagskráin er í gangi. Greiða þarf 
næturgjald í næturstrætó sem tekur 
við um klukkan 01:00 en handhafar 
mánaðar- og árskorta geta notað 

Menningarnótt stærsta afmælis- og 

borgarhátíð Reykjavíkur Menning-

arnótt verður haldin laugardaginn 

24. ágúst 2024. Segja má að hátíðin 

sé hápunktur sumarsins þar sem 

skemmtilegir viðburðir lita mannlífið 
í miðborginni frá morgni til kvölds. 

Hátíðin er fyrir alla borgarbúa og 

gesti sem vilja taka þátt í hátíðinni og 

skemmta sér. Það er orðin hefð hjá 

mörgum fjölskyldum og vinahópum 

að mæla sér mót á Menningarnótt og 

eiga skemmtilegan dag saman. 

Menningarnótt er afmælishátíð Reykja-

víkur, en í ár var verið að halda upp á 

237 ára afmæli höfuðborgarinnar með 

yfir 400 viðburðum, smáum og stórum. 
Menningarnótt er stærsta, fjölmennasta 

og fjölbreyttasta hátíð borgarinnar og 

hefur verið haldin síðan 1996. Tug-
þúsundir lögðu leið sína í miðbæinn, til 

að fara á söfnin sem voru opin til 23:00, 
eða sjá aðra viðburði eins og tónleika 

í Hljómskálagarðinum og á Arnarhóli 

þar sem flestir af bestu og þekktustu 

Bíllaus Miðborg á Menningarnótt 

Menningarnótt um helgina

Þessi rúmenski eðalvagn verður utan miðborgarinnar á menningarnótt.

Frá menningarnótt í Reykjavík

kortin sín um borð í næturstrætó. 
Leiðaker� Strætó á höfuðborgar-
svæðinu verður tekið úr sambandi 
kl. 22:30 og öllum tiltækum vögn-
um verður beint að Sólfarinu við 
Sæbraut. Frá Sólfarinu verður ekið 
í öll hver� á höfuðborgarsvæðinu 

frá kl. 23:00 til 00:30. Frítt verður í 
þessar ferðir. Í samráði við rafskútu-
fyrirtækin verður hámarkshraði raf-
skútnanna lækkaður í miðborginni á 
Menningarnótt auk þess sem aðeins 
verður hægt að he�a og enda ferðir á 
ákveðnum stæðum í miðborginni.

tónlistarmönnum þjóðarinnar spiluðu fyrir 

þjóðina alla. Markmið Menningarnætur er 
að hvetja til menningarþátttöku með því 

að reiða fram fjölbreytt og ríkulegt fram-

boð af menningarviðburðum sem gefur 

breiðum hópi fólks færi á að smakka á því 

sem koma skal og láta koma sér á óvart. 
Dagskrá Menningarnætur er þverskurður 

af menningar- og listflóru borgarinnar þar 
sem fram eru bornir viðburðir er taka til 

tónlistar, sviðslista, hönnunar og arkí-

tektúrs, bókmennta, sýninga á ljósmynd-

um og myndlist, kvikmyndum og ný-

miðlum og svo mætti lengi telja. Allir 
viðburðir hátíðarinnar eru gestum að 

kostnaðarlausu og er þar með séð til 

þess að allir borgarbúar óháð efnahag 

og stöðu, geti notið kraftmikils menning-

arlífs og góðrar samveru frá hádegi til 

miðnættis.

MenningarNótt 
CultureNight

24. ÁGÚST

MENNINGARNOTT.IS
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Davíð Þor láks son er fram kvæmda-
stjóri opin bera hluta fé lags ins Betri 
sam gangna. Félagið er í eigu ríkisins 
og sveitarfélaganna sex á því svæði 
sem kalla má höfuðborgarsvæði; 
Reykjavík, Kópavogur, Garðabær 
Hafnar�örður, Seltjarnarnes og 
Mosfellsbær. Félagið var stofnað af 
rík inu og sveit ar fé lögunum til þess 
að hrinda fram kvæmdum við sam-
göngusátt mála höf uð borg ar svæð is-
ins í fram kvæmd. Davíð var áður for-
stöðu maður samkeppnishæfnisviðs 
hjá Sam tökum atvinnu lífs ins og var 
þar áður þar áður y�r lög fræð ingur 
Icelandair Group auk �eiri starfa.  

Hann lauk em bætt is   pró� í lög  fræði 
frá Há  skóla Ís lands árið 2006 og 
varð hér aðs  dóms lög  maður 2009. 
Hann er með MBA gráðu frá London 
Business School og varð lög  giltur 
verð bréfa miðl ari 2017. Davíð býr í 
Skerja�rði og segist líta á það sem 

part af stórvesturbæjarsvæðinu. 
Hver�sblaðið Vesturbær hitti Davíð í 
starfsstöð hans í húsnæði Sjávarklas-
ans á Grandagarði á dögunum.

Davíð segir tvær hliðar á samgöngu-
sáttmálanum. “Í fyrsta lagi er það 
�árfestinga liðin. Þar er einkum um 
að ræða �árfestingar í stofnvegum 
sem er um helmingur af heildar�ár-
festingunni. Í öðru lagi eru �árfest-
ingar vegna Borgarlínunnar, sem er 
þekktasta verkefni félagsins og stund-
um heldur fólk að Betri samgöngur 
sé eingöngu stofnað um hana. Það 
kann að stafa af því að áhugi �ölmiðla 
og almennings er meira á henni en 
öðrum verkefnum félagsins. Næst 
vil ég nefna hjóla- og göngustíga og 
í �órða lagi verður �árfest í því sem 
kallað er öryggi og �æði og felst í 
ýmsum minni framkvæmdum til að 
stuðla að auknu öryggi og greiðari 
samgöngum. Þar má meðal annars 

Betri samgöngur

Stærsta verkefni í umferðarmálum til þessa

Tölvugerð mynfaf Fossvogsbrúnni Öldu eins og gert er ráð fyrir að hún muni líta út.

Davíð Þorláksson.

nefna hug- og vélbúnaði fyrir stýr-
ingar umferðarljós.”

Svæðisbundin �ýti og 
umferðargjöld

Davíð segir að til lengri tíma sé gert 
ráð fyrir að Alþingi muni setja lög 
um �ýti- og umferðargjöld. “Þetta er 
gjaldtaka sem tíðkast víða. Til dæmis 
í Noregi og Svíþjóð, einnig í Bretlandi, 
Bandaríkjunum og víðar. Þetta er 
svæðisbundin gjaldtaka þar sem 
greitt er sérstaklega fyrir að fara inn
á tiltekin svæði. Þá eru einhver svæði,
oftast miðborgarsvæði, sem borga 
þarf fyrir að aka inn og út af. Þessi 
gjöld eru frábrugðin hefðbundnum 
veggjöldum þar sem þetta eru stað-
bundin gjöld. Þau hafa reynst vel og 
ég get nefnd Osló sem dæmi þar sem 
slík gjöld hafa lengi verið við líði. Þau 
geta verið mismunandi eftir tímum 
og oft notuð til þess að draga út 
toppum sem vilja myndast á morgn-
ana og síðdegis. Ég veit ekki betur 
en þetta ha� mælst vel fyrir þar sem 
það er notað.” Davíð nefnir annan 
hluta �ármögnunar samgöngusátt-
málana sem liggur í Keldnalandinu 
og þróun þess auk þess sem sam-
göngusáttmálinn fær árleg framlög 
frá ríki og sveitarfélögum.”

Tvöföldun í Mosfellsbæ og við 
Hafnar�örð

Davíð segir að lokið sé við þrjú stofn-
vega verkefni. “Búið er að tvöfalda
ka�a á vesturlandsveginum í gegnum
Mosfellsbæ. Einnig er verið að ljúka 
við að tvöfalda Reykjanesbrautina 

við Hafnar�örð. Síðan er í athugun 
að byggja tvo stokka í Reykjavík. 
Annars vegar stokk undir hluta 
Miklubrautar eða jafnvel í jarðgöng. 
Verkefni sem ætlunin er að kynna á 
komandi haustmánuðum. Í öðru lagi 
er Sæbrautarstokkur þar sem öðru 
hönnunarstigi er að ljúka. Hann er 
nauðsynlegur aðfari Sundabrautar 
auk þess sem borgarlínan þarf að 
eiga sér leið y�r Sæbrautina þegar að 
henni kemur. Ekki er nóg að leggja 
brú y�r sundin eða grafa göng undir 
þau. Það verður líka að tengja þá 
umferð við vegaker�ð. Þar er verið 
að tengja Breiðholt við Kópavog Með 
því skapast gríðarlega góð samgöngu
bót bæði fyrir Breiðholt og Kópavog 
sem segja má að verðið ha� nær 
ótengd umferðarlaga séð þrátt fyrir 
að bæjarfélögin liggi saman. Þriðji 
stokkurinn er síðan í Garðabæ en 
hann er aftarlega í röðinni og undir-
búningur að byggingu hans ekki 
ha�nn. Í því sambandi má nefna að 
umferðatengingin við Setbergið í 
Hafnar�rði er algjörlega sprungin 
og nauðsyn á nýjum mannvirkjum 
á þeim stað. Þar er verið að skoða 
mislæg gatnamót og einnig jarðgöng 
undir Setbergshamarinn. Þetta 
ástand hamlar verulega samgöngum 
við Ke�avíkur�ugvöll. Að þessum 
einu gatnamótum frátöldum er að 
verða bein og greið leið frá Reykjavík 
til �ugvallarins.”

Fossvogsbrúin fyrsta stóra fram-
kvæmdin

Ef við snúum okkur að Borgarlínunni 
heldur Davíð áfram. “Nú er verið að 
vinna í fyrstu lotu hennar sem er 
lang stærst eða um jafn stór og hinar 
�mm loturnar í krónum talið. Hún 
liggur frá Ártúnshöfða, y�r tilvonandi 
Sæbrautarstokk, þaðan inn á Suður-
landsbraut, Laugaveg, Hver�sgötu, 
þaðan um Lækjargötu og út að 
Háskóla Íslands. Fram hjá Landspít-
alanum að Háskólanum í Reykjavík 
þaðan y�r nýja Fossvogsbrú y�r á 
Kársnes í Kópavogi og þaðan í vestari 
miðbæ Kópavogs. Þetta er lengi búið 
að vera í undirbúningi og við vonum 
að við getum farið af stað á næstu 
vikum. Fyrsta stóra framkvæmdin 
er Fossvogsbúin sem er kölluð Alda. 
Þar er þegar farið að safna efni til 

fyllingar við búna og við erum aðeins 
að bíða eftir að uppfærslu samgöngu-
sáttmálans ljúki með að fara af stað 
með fyrstu framkvæmdir.”

Norræn fyrirmynd 

Á samgöngusáttmálinn sér fyrir-
myndir eða hliðstæður í öðrum 
löndum. Davíð segir svo vera. “Hann 
er gerður að norrænni fyrirmynd 
þar sem bæði ríki og sveitarfélög og 
einnig fylkin í Noregi bera ábyrgð 
á samgöngumálum. Allt frá 1986 
hafa verið gerðir svona sáttmálar í 
Bergen. Norðmenn kalla þá pakka en 
við sáttmála. Þetta hefur ge�st vel. 
Nú í lok september verða �mm ár 
síðan íslenski samgöngusáttmálinn 
var gerður og þá var kominn tími til 
að uppfæra hann. Sú uppfærsla hefur 
staðið y�r frá því á síðasta ári og á að 
ljúka nú á næstu vikum. Að því loknu 
erum við tilbúin með öll útboðsgögn 
fyrir fyllingu Fossvogsbrúarinnar.”

Rafhlaupahjólin viðbót

Að undanförnu hafa hjólreiðar aukist 
verulega og þá einkum með tilkomu 
rafhlaupahjólanna. Þau hafa aukið 
við notkun þessa samgöngumála og 
því hefur verið lögð áhersla á góða 
umgjörð um hann og þá einkum sam-
göngustíga þar sem verið er að tengja 
saman borgarhluta eða hver�. Davíð 
segir að sveitarfélögin og ríkið séu 
búin að kortleggja net hjólastíga fyrir 
höfuðborgarsvæðið og greina hvar 
umferðarþunginn er og hvar vantar 
tengingar. “Þegar er búið að byggja
stór undirgöng og þar á með voru ný 
göng tekin í notkun undir Arnarnes-
hæðina. Fyrir utan þetta er unnið að 
eða lokið við ýmsar smærri fram-
kvæmdir til þess að auka umferðar-
�æði. Sumir stjórnmálamenn telja að 
á þessu sviðið megi draga verulega úr 
töfum með einfaldari hætti en það 
er ekki mat þeirra sérfræðinga sem 
�allað hafa um málin. Umferðarljósin 
valda ekki töfum heldur meiri um-
ferð bifreiða um götunar. Höfuðbor-
garsvæðið er í vexti. Fólki er að �ölga 
og bílaumferðin hefur haldist í 
hendur við það. Þess vegna er mikil-
vægt að bjóða upp á �ölbreyttari 
samgöngumála,” segir Davíð Þorláks-
son.

Hvað kemur í Brynjuhúsið ?
Loksins mætir Kómedíuleikhúsið í 
borgina með hina vinsælu sýningu 
Lí�ð er lotterí. Sýnt verður í Hann-
esarholti Grundarstíg 10 Reykjavík 
og eru sýningardagar 19. og 20. 
september kl. 20.00.

Lí�ð er lotterí er söngdagskrá 

tileinkuð textasmiðnum og leikskáld-
inu Jónasi Árnasyni. Hver kannast 
ekki við slagara á borð við Langi 
Mangi, Við heimtum aukavinnu, Hæ 
hoppsasí, Riggarobb, Einu sinni á 
ágústkvöldi, Augun þín blá og þannig 
mætti lengi telja. Sýningunni hefur 
verið frábærlega vel tekið og sýnd 

Hvað kemur í Brynjuhúsið Laugavegi 

29. Það er spurning sem ef til vill fæst 

svar við á næstunni. Versluninni var 

sem kunnugt er lokað árið 2022 eftir 

áratugarekstur og nýir eigendur festu 

kaup á húsinu.

 
Miklar endurbætur hafa orðið á húsinu 

af hálfu nýrra eiganda og prýðir það 
götumynd Laugavegsins verulega. Húsið 
stendur enn autt. Samkvæmt upplýsing-
um úr fasteignaskrá er Drangáll ehf. 
eigandi hússins. Eigendur þess félags 
eru hjónin Júlíus Þorfinnsson og Þórunn 
Ásdís Óskarsdóttir. Júlíus er fyrrverandi 
framkvæmdastjóri Stoða.

Lífið er lotterí í Hannesarholti
19. og 20. september

margsinnis í Kómedíuleikhúsinu í 
Haukadal í Dýra�rði fyrir vestan við 
dillandi og dirrindí �öldasöng gesta.
Segja má um Jónas með hans eigin 
orðum úr einu af hans vinsælu söng-
textum, sem kóngur ríkti hann, og 
bæta við y�r leiksviði og �öldasam-
komum í áratugi og gjörir enn. Þegar 
landsmenn koma saman þá er oftar 
en ekki sungið eitthvað úr smiðju 
Jónasar Árnasonar.

Þetta verður syngjandi hér og 
syngjandi þar skemmtilegt kveld þar 
sem þrjú á sviði munu �ytja perlur 
Jónasar og allir syngja með.

Miðasala er á midix.is 
og miðasölusími er 891 7025
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Þankar Jónu Rúnu

Helgi Magnús Gunnarsson 
vararíkissaksóknari

Það er nú ekkert oft að sómatil�nningu minni og siðferði 
er freklega misboðið en það hefur  þó gerst á undanförnum
vikum. Það er ákveðið mál sem hefur verið áberandi í 
�ölmiðlum og það er svo svívirðilegt að maður myndi 
halda að hverjum Íslendingi með sne�l af réttlætiskennd 
væri ofboðið. Málið sem ég vísa hér í er sú þrautaganga 
sem Helgi Magnús Gunnarsson vararíkissaksóknari og 
�ölskylda hans hafa gengið í gegnum árum saman og 
virðist engan enda taka. Eins og �est okkar vita hefur 
Helgi mátt þola ofsóknir og gróft áreiti frá glæpamanni 
árum saman. Þessi einstaklingur hefur áreitt Helga og 
�ölskyldu viðstöðulaust og skapað andrúmsloft ótta og 
kvíða í lí� þeirra allra enda hótað þeim lí�áti og öðru 
miður skemmtilegu. Þessi maður kom til landsins sem 
hælisleitandi og fékk hér góðar móttökur. Síðan þá hefur 
hann aldrei unnið handtak og stundað stöðuga glæpi, þar 
á meðal hrottafengin ofbeldisbrot. Sem betur fer hefur 
hann loksins fengið nokkuð langan fangelsisdóm en 
þó ekki áður en hann tók sér upp eftirnafn fyrrverandi 
forseta landsins. Þetta er hámark ósvífninnar að mínu 
mati. Helgi er langt því frá eini maðurinn sem hefur lent í 
þessum glæpamanni því hann hefur stundað það að áreita 
til dæmis starfsfólk stofnana og fyrirtækja sem hann 
hefur átt samskipti við, væntanlega þegar honum hefur 
mislíkað þjónustan og ekki fengið sínu framgengt. Vegna 
þess stjórnlausa og ley� ég mér að segja, veika manns, 
Helgi hefur í gegnum árin þurft að gera ýmis konar 
varúðarráðstafanir á heimili sínu og stöðugt þurft að gæta 
að sér og sínum. Hann kom fram í viðtali við Vísi þar sem 
hann ræddi þessa persónulegu reynslu sína og sagði þar 
hluti sem fóru fyrir brjóstið á y�rmanni hans sem lagði 
til að dómsmálaráðherra leysti Helga frá störfum. Eins 
kærðu samtökin Solaris Helga fyrir ummæli hans um 
hælisleitendur. Helgi er bara mannlegur eins og við öll og 
í umræddu viðtali sagði hann að hluti þess fólks sem fær 
hæli hér komi frá menningu sem sé með ólík gildi en því 
sem við eigum að venjast og skilji vart annað en ,,hnefann” 
eða hörku. Mín skoðun er að hann sé þarna ekki að alhæfa 
heldur benda á ákveðinn raunveruleika. Við verðum að 
getað tekið umræðuna um menn og málefni án þess að 
vera stimpluð sem fordómafullir rasistar. Sumt af því fólki 
sem fær hæli hér á landi kemur beint frá grófri ofbeldis-
menningu þar sem mannréttindi eru fótum troðinn. Eins 
eru mörg þeirra með áfallastreituröskun og aðra sálræna 
kvilla og þurfa miklu meiri stuðning til þess að geta rétti-

,,Kærleikur hafnar óhreinlyndi.” JRK

lega aðlagast okkar samfélagi. Við þurfum að gæta orða 
okkar gagnvart minnihlutahópum eins og hælisleitendum 
en eins þurfum við að minna okkur á að Helgi er búinn að 
lifa með hræðilegri ógn árum saman og er e�aust litaður 
af þeirri reynslu. Hver væri það ekki? Það að leysa hann frá 
störfum er of langt gengið og miskunnarlaust �nnst mér.

Fótboltaþjálfari rekinn frá Val.

Mér þykir býsna furðulegt hversu víða í sammannlegum 
samskiptum í svokölluðu siðfáguðu samfélagi hvað oft 
skortir á fágun í framkomu okkar við hvert annað. Nú er 
ég lítt áhugasöm um íþróttir en fylgist þó að einhverju 
leyti með fréttum úr þeim heimi. Ég hef tekið eftir því að 
í sumum íþróttum, eins og til dæmis fótboltanum, ríkir 
ákveðið miskunnarleysi gagnvart þjálfurum. Á dögunum 
var þjálfari karlaliðs Vals, Arnar Grétarsson, rekinn í 
kjölfar þess að liðið tapaði leik sínum gagnvart St.Mirren í 
2.umferð Sambandsdeildar Evrópu. Svipaðar sögur heyrir 
maður reglulega í íþróttafréttum. Þetta virtist gerast 
með leifturhraða og ég velti því fyrir mér hvort að svona 
meðhöndlun þætti ásættanleg á öðrum vinnustöðum. Mér 
þykir persónulega mikil harka í þessu framferði og ákveðin 
niðurlæging líka í því að það sé alls staðar í fréttum sagt 
frá því að menn ha� verið reknir frá star� vegna árangurs 
sem íþróttafélaginu �nnst ekki nógu góður. Það þarf oft 
minna til að brjóta fólk niður þannig að ég minni nú bara 
á gamla góða orðatiltækið: ,,Aðgát skal höfð í nærveru 
sálar.”

Jóna Rúna Kvaran
www.jonaruna.com 

Drottinn dvelur til góðs hér
úr djúpum kærleikans gefur.
Ætíð vísar engla vegum hér 
vizku og vísdóm góðs gefur.
Í hjarta hlusta, Guð færir hér
happabæn í sálinni, ef sefur.

Nær Guði huggun harmi við
ef hor�ð ljósið og myrkur er.
Vesöld völt, fást kærleiks mið
von dauf, en engilinn sár sér.
Á himni hjá lind við Jesúsmið
ef harmur í Drottni, ljósið hér.

Höf. Jóna Rúna Kvaran

SIMON VAUGHAN LJÓSMYNDARI
WWW.SIMONVAUGHANLJOSMYNDARI.COM

PANTIÐ TÍMA FYRIR MYNDATÖKU Í SÍMA 690 9670

Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is

VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

Útfararþjónusta
í y�r 70 ár



Vítamíndagar

25% 

appsláttur 

22.–25. ágúst

Sæktu appið 

og byrjaðu 

að spara!

Afslátturinn birtist sem inneign í 

Samkaupaappinu. Þú getur notað 

appið í öllum verslunum Nettó og á netto.is.

25% appsláttur af völdum
vítamínum og bætiefnum
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Litla Brekka í Vestur bænum    

Torfbærinn rifinn 1981
Hvar var Litla Brekka. Hún var síð-
asti torfbærinn í Reykjavík. Stóð á 
horni Suðurgötu og Eggertsgötu þar 
sem nú er bílastæði við Hjónagarða, 
Litla Brekka var þekktust fyri að 
þar bjó Eðvarð Sigurðsson sem legi 
var formaður verkamannafélagsins 
Dagsbrúnar. Litla-Brekka var ri�n 
árið 1981.

Á lóðinni sem Litla-Brekka var byggð 
árið 1918 var fyrir bær úr timbri en 
hann var farinn að láta verulega á 
sjá. Var þá ákveðið að reisa nýjan og 
úr tor� að þessu sinni. Bærinn var 
þiljaður með timbri sem fenginn var 
úr �utningakössum. Í bænum voru
þrjú lítil herbergi, eldhús og lítil við-
bygging. Litla-Brekka var endur-
byggð af Sigurði Eyjólfssyni, föður 
Eðvarðs Sigurðssonar. Þá þótti afar 
óvenjulegt að ný hús skyldu vera 
byggð með tor� en á þessum árum 
var þröngt í búi hjá mörgum �öl-
skyldum í og við borgina. Húsið 
sjálft var um �örutíu til �mmtíu 
fermetrar og bjó Eðvarð Sigurðsson, 
alþingismaður og verkalýðsleiðtogi 
þar með systkinum og foreldrum 
og voru þau 9 þegar mest var. Þakið 
var bárujárnsklætt en lagt tor� og 
veggurinn hlaðinn úr tor� og grjóti.

Byggður vegna vanefna

Heimsstyrjöldinni fyrri fylgdi mikil 
kreppa og vöruverð hækkaði úr 
samræmi við kaup. Bæjarstjórn vildi 
þó bregðast við lélegu húsnæðis-
framboði og gaf út sérstaka heimild 
til að byggja úr efnum sem annars 
mátti ekki byggja úr innan bæjar-
markanna. Fjölskylda Eðvarðs var 
þó sú eina, eftir því sem best er 
vitað, sem ákvað að byggja torfbæ. Í 
viðtali sem fréttamaður Tímans tók 
við Eðvarð í desember árið 1967 var 
hann spurður hvort það hefðu verið 
þjóðlegir tilburðir sem orsökuðu 
þetta þegar þá gamaldags val á efni-
viði. „Jú, ætli það ha� ekki verið 
vegna vanefna. En bærinn er reynd-
ar ekki svo gamaldags, sem margur 

hyggur. Þar er hvorki moldargólf né 
skarsúð, heldur hefur bærinn frá 
öndverðu verið klæddur með timbri. 
Enda þótt bærinn sé býsna lítill, séð 
að utan, er hann furðu rúmgóður, og 
þar hefur jafnan verið margt í heimi-
li. Við vorum til dæmis �mm systkini, 
sem ólumst þarna upp ásamt móður 
okkar, en faðir okkar, sem var sjó-
maður, sem lézt árið 1921. Að 
jafnaði höfum við 4 til 5 búið í litla 
bænum, þar til nú, er ég bý þar einn 
sagði Eðvarð Sigurðsson í áður 
nefndu viðtali. Um tíma stóð til 
stóð að �ytja húsið í Árbæjarsafn 
þeirri tillögu hafnaði �ölskyldan með 
afgerandi hætti.

Sú hugmynd var reifuð að Félags-
stofnun stúdenta skyldi eignast 
húsið og að það yrði �utt aðeins 
nær Hjónagörðum. Það yrði gert 
upp og notað sem ein af íbúðum 
þeirra. Að lokum var þó ákveðið að 
húsið skyldi vera ri�ð. Þann þriðja 
febrúar ársins 1981 var húsið ri�ð og 
síðasti torfbærinn í Reykjavík allur. 
Í dag eru bílastæði og göngustígur á 
bæjarstæðinu.

Litla-Brekka var rifin árið 1981

Eðvarð Sigurssðn alþingismaður, 
formaður Dagsbrúnar og síðasti íbúi 

í Litlu Brekku.

Sími · 567 9110 · utfarir@utfarir.is  ·  www.utfarir.is

Stofnað 1990

Traust fjölskyldufyrirtæki í áratugi

Söngskólinn hefur nú selt Sturlu-
hallirnar við Laufásveg fyrir 370 
milljónir króna. Kaupandinn er 
nýstofnað félag Laufásvegur ehf. 
Sólhlíð 17 í Vestmannaeyjum. 
Forráðamaður þess er Þröstur 
Bjarnhéðinssonar. Þessi tvö hús 
sem stundum eru kölluð Sturlu-
hallir setja svip á Laufásveginn í 
Reykjavík. Húsin eiga sé merki-
lega sögu. Þau eru reist á þriðja 
áratug 20. aldar og stungu strax 
í stúf við nágrennið og ekki síður 
við almennt þjóðfélagsástand og 
viðmið á þessum tíma. Íbúðar-
húsin eru um tvö þúsund fer-
metrar að stærð og því lagt utan 
þess sem almennt gerðist og 
gerist enn í byggingu einbýlis-
húsa hér á landi.    
 
Bræðurnir Sturla og Friðrik Jóns-
synir reistu þessi stórhýsi upp úr 
1920. Þeir gerðu þetta þegar hart 
var í ári, fátækt var mikil og almenn 
húsnæðisekla í Reykjavík. Bræðurnir 
voru synir Jóns Péturssonar háy�r-
dómara eða dómstjóra sem var einn 
af Víðivallabræðrum. Þeir fengu í 
arf jarðir í Stafholtstungum og áttu 
auk ættaróðal sitt Laxfoss, jarðirnar, 
Brautarholt á Kjalarnesi, Þerney 
og Þingeyrar. Þeir ráku um tíma 
stórbú í Brautarholti á Kjalarnesi og 
�uttu mjólk daglega til Reykjavíkur 
með mótorskipi. Sturlubræður ráku 
stórkúabú áratugum saman í Briem-
�ósi. Á tímabili höfðu þeir nálægt 
100 mjólkandi kýr.
 
Vel ættaðir
 
Jón Péturssom var fæddur á Víði-
völlum í Blönduhlíð í Skaga�rði. 
Foreldrar hans voru Pétur Pétursson 
prófastur á Víðivöllum og síðari 
kona hans, Þóra Brynjólfsdóttir. 
Bræður hans voru Pétur Pétursson 
biskup og Brynjólfur Pétursson 
Fjölnismaður. Jón  var löglærður. 
Var sýslumður í nokkrum sýslum 
áður en hann varð hann dómari í 
landsy�rdómi og 1877 var hann 

Sturluhallirnar

Reisulegustu hús í Reykjavík seld

háy�rdómari eða dómstjóri. Seinni 
kona Jóns var Sigþrúður dóttir séra 
Friðriks Eggerz í Akureyjum og Arn-
dísar Pétursdóttur. Á meðal barna 
þeirra voru umræddir Sturlubræður.

 

Óljós framtíð
 
Kona Friðriks var Marta María 
Bjarnþórsdóttir og barn þeirra var 
Sturla Friðriksson erfðafræðingur. 
Hinn bróðirinn Sturla var einhleypur 
og barnlaus. Til er saga um af hverju 
húsin urðu tvö. Sú saga segir að 

barnið það er Sturla Friðriksson ha� 
grátið á nóttunni og Sturla eldri ekki 
þolað grátinn. Þess vegna ha� hann 
látið reisa annað hús af sömu stærð 
og það fyrra en með bil á milli húsa. 
Þessi tvö hús eru allt annað og meira 
en venjuleg hefðbundin einbýlishús.  
Ekki er ljóst til hvaða framtíðar 
bræðurnir hafa horft með þessum 
risa mannvirkjum. Þar voru meðal 
annars salir sem hentað gátu til 
listsýninga og margvíslegs samkomu-
halds. Sumt minnir þar á breska 
herragarða. Síðar voru þessi veglegu 
hús verið tengd saman. 

Sendiráð, auglýsingastofa og 
sögskóli

Breska sendiráðið leigði húsin í um 
�örutíu ár og Íslenska auglýsinga-
stofan hafði um langt árabil starf-
semi sína í húsunum. Þá má geta 
þess að leikskóli hefur verið starf-
ræktur í öðru húsanna að undan-
förnu. Söngskólinn í Reykjavík keypti 
Sturluhallirnar af afkomendum 
Friðriks árið 2018 fyrir 250 milljónir 
króna og �utti starfsemi sína í húsið
sama ár. Nú hefur skólinn fundið sér 
annað húsnæði austar við Laufás-
veginn. 

Sturluhallirnar við Laufásveg

Sturla Friðriksson ungur

Matstöðin • Höfðabakka 9 • Opið 11-14 og 16:30-20 • matstodin@gmail.com • sími 844 1148

Við bjóðum upp á 
10 skipta klippikort 

fyrir alla sem vilja fá 
sér góðan heimilismat 

á frábæru verði.
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Þakvinna ehf - Þakskipti og þakviðgerðir • thakvinna@thakvinna.is • thakvinna.is • Sími 698 9956 • Fylgið okkur á facebook

“Erum að taka við pöntunum„

Alþýðuhugrækt  - Gáleysi

Við sem höfum orðið bitbein þeirra 
sem eru hugsunarlausir og óvarkárir 
í samskiptum vitum að þannig 
samskipti eru ekki til eftirbreytni. 
Þegar við höfum treyst einhverjum 
fyrir ákveðnum málum eða til�nn-
ingum okkar er áka�ega óþægilegt 
að komast að því að sökum óforsjálni 
eða aðgæsluleysis þeirra verða til 
aðstæður og atburðarás óþæginda og 
örðugleika sem er�tt getur verið að 
vinna bug á og uppræta.

Ógætni er varhugaverð vegna þess 
að m.a. stuðlar hún að viðhorfum og 
vanrækslusyndum sem eru neilægar. 
Misgáningur svekkir og særir okkur. 
Það er einkum vegna þess að gáleysi 
gerir okkur óörugg og óviss um að 
mál og samskipti sem við stöndum 
frammi fyrir séu unnin eða ræktuð af 
einlægni og trúmennsku. Við höfum 
mörg farið �att á til�nningamálum
sem stofnað hefur verið til að 
óígrund-uðu máli. Við höfum líka 
orðið fyrir tjóni vegna þeirra sem 

íhuga ekki a�eiðingar þannig tengsla 
á þá sem þeir bregðast. Til�nninga-
mál eru vandmeðfarin og kre�ast 
aðgáta í hvívetna. Þau þarf að byggja 
hægt upp og gæta þess að �jótfærni 
í þróun þeirra verði ekki til þess að 
við sitjum uppi með ófullkomin eða 
engin tengsl síðar.

Best er og hyggilegt að íhuga vel bæði 
í byrjun tengsla og síðar öll ágrein-
ingsmál og allar aðstæður sem koma 
upp í sambandinu og valda óvissu 
sem mögulega gefur til kynna að 
endurmeta þur� eitthvað í tengsl-
unum. Til�nningamál eru alltaf
viðkvæm og vandmeðfarin og 
kre�ast sem slík vandlátrar með-
höndlunar. Ágreiningsmál sem 
komið geta upp í �estum til�nn-
ingasamböndum, er óviturlegt að 
kljást við af gáleysi og ógætni ekki 
síður en af illum ásetning og löngun 
í vandræði.

Hugsunarlaus sjónarmið eru við-

sjárverð og því miður eru þau óþarf-
lega áberandi í mál�utning okkar 
margra af ólíkum ástæðum, ekkert 
síður en í til�nningalegum sam-
skiptum okkar. Ágætt er í sem 
�estum aðstæðum og samskiptum 
að vera frekar hæglátur og fyrir-
hyggjusamur en �aumósa og ófor-
sjáll. Óvarkárni í öllum myndum er 
viðsjárverð sökum þess að hún 
virkar fátækleg; félagslega sem and-
lega. Það er hægt að spilla töluvert 
fyrir sér á ólíkum vettvangi með 
óþarfa gáleysi og umhugsunarvan-
köntum. Verst er ef slíkt gerist í þeim 
málum okkur viðkomandi sem við 
kysum að sjá dafna og vaxa, fremur
 en að þau misstu marks vegna 
óvarkárni og �jótræðis.

Hyggilegast er við �estar aðstæður 
að við veljum að ganga til verka af 
y�rvegun og varfærni þess sem 
vill veg sinn og annarra í �estum 
málum og samskiptum sem mestan 
og bestan. Höfnum því án eftirtrega 
öllum þeim annmörkum í samskipt-
um sem gera okkur að ómerkingum 
og glönnum sem valda þeim sem 
fyrir verða vanlíðan og vonbrigðum. 
E�um fremur þau samskiptaform 
sem eru grandvör og y�rveguð en 
þau sem eru gálaus og glannaleg. 
Þannig hugsandi erum við að vinna á 
sem manneskjur.

Jóna Rúna Kvaran

www.jonaruna.com

Gallerý Pizza • Hvolsvegi 29 • 860 Hvolsvelli • Sími 487 8440

Verið velkomin þegar þið 
eigið leið um suðurland

Hvolsvöllur er staður
til að stoppa á

Opið 11.30 - 22.00

Pizzahlaðborð frá kl. 12 -13 á föstudögum

Hefur þú smakkað:
• Fisk og franskar 
• Hamborgara 
• Sub samlokur
• Kjúklingasalat 
• Sjávarréttasalat
• Grillaðar lambakótelettur
  og pizzurnar okkar landsfrægu.

• Veislusnittur eru pantaðar 
  með þriggja daga fyrirvara.
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Á Vesturmiðstöð – sem er þjónustu-
miðstöð Reykjavíkurborgar fyrir 
Vesturbæ, Miðborg og Hlíðar er lögð 
rík áhersla á að skapa heilsue�andi 
samfélag í hverfunum okkar. Þar er 
heilsa og líðan íbúa í fyrirrúmi og 
lögð er áhersla á að skapa þannig 
umhver� að allir geti fundið sér leiðir 
til að rækta sína heilsu óháð búsetu, 
aldri og �árhagstöðu. Heilsa er líkam-
leg, andleg og félagsleg vellíðan og 
við vitum að markvisst lýðheilsu-
starf er samfélaginu mikilvægt til að 
íbúar eigi sem mestan möguleika á 
alhliða góðri heilsu.  

Til þess að e�a heilsue�andi sam-
félag starfar Reykjavíkurborg með 
Landlækni að verkefninu 5 leiðir að 
vellíðan sem að gefur okkur leiðar-
vísir að því hvaða 5 þættir eru mikil-
vægir íbúum til að öðlast vellíðan. 
Embætti Landlæknis gaf út viðmið 
í jákvæðum inngripum sem eru 5 
leiðir að vellíðan eða „�ve ways to 
wellbeing“ og er það afrakstur vinnu-
hóps á vegum bresku ríkisstjórn-
arinnar sem skoðaði �ölda rann-
sókna víðsvegar um heim sem �öll-
uðuð um áhrifaþætti á vellíðan og 
fundu þeir gagnreyndar aðferðir sem 
auka lífshamingju og vellíðan. Eru 
þær: 

Myndaðu tengsl
Myndaðu tengsl við fólkið í kringum 
þig, �ölskyldu þína, vini, samstarfs-
fólk og nágranna. Ræktaðu tengslin 
heima hjá þér, í vinnunni, í skólanum 
og í nánasta umhver� þínu. Líttu á 
þessi tengsl sem hornsteina lífs þíns 
og gefðu þér tíma til að hlúa að þeim. 
Að byggja upp þessi tengsl styrkir þig 
og auðgar líf þitt á hverjum degi.

Leiðir til að e�a tengslin eru �öl-
margar og í raun bara hugmynda�-
ugið sem heftir fólk í því. Tilvalið er 
að gera eitthvað saman og skapa með 
því góðar minningar. Eins Það e�ir 
það líka tengslin að hjálpast að við 
þau verkefni sem fyrir liggja.

Hreyfðu þig
Farðu út að ganga eða í sund. Njóttu 
útivistar. Hjólaðu. Farðu í leiki. 

5 leiðir að vellíðan

Ræktaðu garðinn. Dansaðu. Hrey�ng 
færir þér vellíðan. Það er mikilvægt 
er að �nna hrey�ngu sem þú hefur 
gaman af og hentar líkamlegu ástandi 
þínu og getu.

Það eykur líkurnar á að það takist 
ef þú færð vin eða �ölskyldumeðlim 
til að vera með þér í hrey�ngunni. 
Flestum �nnst bæði skemmtilegra og 
auðveldara að hreyfa sig með öðrum. 
Það e�ir líka tengslin og þannig má 
segja að tvær �ugur séu slegnar í 
sama högginu.

Taktu eftir
Haltu í forvitnina. Taktu eftir hinu 
óvenjulega. Veittu árstíðabreytingum 
athygli. Njóttu augnabliksins, hvort 
sem þú ert úti að ganga, að borða 
hádegismat eða tala við vini þína.

Vertu vakandi fyrir veröldinni í 
kringum þig og hvernig þér líður. Að 
leiða hugann að því sem þú uppli�r 
hjálpar þér að meta það sem skiptir 
þig máli.

Haltu áfram að læra
Prófaðu eitthvað nýtt. Ri�aðu upp 

gamalt áhugamál. Skráðu þig á nám-
skeið. Taktu að þér ný verkefni. 
Lærðu að spila á hljóðfæri eða elda 
uppáhaldsmatinn þinn.

Settu þér markmið sem þú munt hafa 
gaman af að ná. Það er skemmtilegt 
að læra nýja hluti og eykur sjálfs-
traustið.

Gefðu af þér
Gerðu eitthvað fallegt fyrir vin þinn 
eða ókunnuga manneskju. Sýndu 
þakklæti. Brostu. Gefðu af tíma 
þínum. Taktu þátt í félags- eða sjálf-
boðastar�.

Fjölmörg góðgerðafélög eru rekin af 
sjálfboðaliðum og innan íþróttafélag-
anna er alltaf þörf fyrir áhugasama 
sjálfboðaliða. Hikaðu ekki við að taka 
að þér verkefni fyrir félagsskap sem 
þú tengist eða hefur áhuga á.

Horfðu út á við og líka inn á við. 
Að líta á sig og hamingju sína sem 
hluta af stærra samhengi getur verið 
einstaklega gefandi og e�ir tengslin 
við fólkið í kringum þig.

Síðastliðna mánuði höfum við hjá 
Vesturmiðstöð verið að vekja athygli 
á 5 leiðum að vellíðan í hver�sblöð-
unum okkar og einnig í strætóskýlum 
í hverfunum. Þar ha�ð þið vonandi 
tekið eftir fallegu myndunum þar 
sem hún Hlíf Una túlkaði myndrænt 
leiðirnar 5 á svo skemmtilegan hátt. 
Með þessum myndum var stefnan 
að ná til ykkar kæru íbúar og vekja 

hjá ykkur neista – minna á hvaða 
tækifæri við höfum í hversdeginum 
til að staldra við og huga að ykkar 
vellíðan okkar. 

Heilsue�andi samfélag 
Vesturmiðstöð
Við á Vesturmiðstöð stofnuðum 
einnig Facebook síðu sem heitir 
Heilsue�andi samfélag Vesturmið-
stöð og hvetjum við ykkur til að 
skella like á síðuna. Þar ætlum við 
að vera dugleg að setja inn allt það 
skemmtilega sem er í gangi í hverf-
unum okkar og einnig hvetjum við 
ykkur kæru íbúar til að senda á okkur 
eða pósta sjálf á síðuna ef þið eruð að 
gera eitthvað sniðugt. Það má vera 
allt tengt heilsue�ingu svo sem 
göngu- og hlaupahópar, larp, yoga, 
skák, spilahittingar og margt �eira.

Við stofnuðum þennan hóp til að 
bjóða uppá síðu þar sem �estir gætu 
séð hvað er í boði í hverfunum okkar 
vesturbæ, miðborg og hlíðum. Er hér 
kjörin vettvangur til að pósta svo 
íbúar geti séð það �ölbreytta starf 
og hobbý sem fer fram í hverfunum 
okkar. Hugmyndin er að hér getir 
þú fundið þá hópa sem eru í boði í 
hver�nu og haft samband til að taka 
þátt eða jafnvel fengið hugmynd að 
sniðugu hobbýi. Við viljum líka 
minna á það �otta starf í anda lýð-
heilsu sem fram fer í Samfélagshús-
unum í hverfunum okkar þar sem 
alla virka daga er boðið uppá �öl-
breytt starf óháð aldri og búsetu.
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Auk in um ferð á höfuðborg ar-
svæðinu hef ur hald ist í hend ur 
við fólks �ölg un síðustu tvö ár. 
Hlutfall strætó ferða hækk ar milli 
ára á meðan aðrir ferðamát ar 
standa í stað. Ástæðan virðist 
þó ekki vera að íbú ar séu meira á 
ferðinni held ur er skýr ing in
sú að íbú um �ölg ar jafnt og 
þétt. Strætó ferðir eru þær nú 
5% allra ferða. Að meðaltali fór 
hver borg ar búi 3,2 ferðir á dag 
og er í raun um að ræða fækk un 
frá síðustu mæl ing um. Um 72% 
ferða höfuðborg ar búa eru farn ar 
í einka bíl �ölgaði ferðum í þeim 
�okki mest eða um 30.286 á 
tveggja ára tíma bil inu. Þetta má 
sjá í grein ingu Vega gerðar inn ar.

Í skýrsku Verkfræðistofunnar E�u 
kemur fram að um 20% íbúa höfuð-
borgarsvæðisins nota Strætó einu 
sinni eða oftar í mánuði. Þar kemur 
einnig fram hvernig bæta megi ker� 
almenningssamgangan á höfuðborg-
arsvæðinu. Þar segir að aukin tíðni 
ferða, styttri ferðatími, ódýrara farg-
jald og auðveldari skiptingar skipti 
máli. Í samantekt könnunarinnar 
kemur fram að mögulegar aðgerðir til 
að bæta gæði almenningssamgangna 
og auka notkun þeirra séu að veita 
þeim meiri forgang í umferðinni. 
Færa til biðstöðvar og huga vel að 
staðarvali þeirra við mótun skipu-
lags. Endurskoða leiðaker� Strætó og 
stuðla að aukinni upptöku strætó-
korta og endurskoða gjaldskrá. 
Einnig þur� að hvetja vinnustaði 
til að taka upp samgöngustefnu. 
Reglulegar samanburðarmælingar á 
ferðatíma Strætó og einkabílsins eftir 
völdum leiðum innan Reykjavíkur í 
dag sýnir að oft taki um 10 mínútur 
eða lengri tíma að ferðast með Strætó 
en með einkabíl. Með því að stytta 
ferðatíma með Strætó megi gera 

ráð fyrir að �eiri líti á almennings-
samgöngur sem raunhæfan valkost.
Barist í bökkum í öld

 Rekstur almenningssamgangna í 
Reykjavík og síðar á höfuðborg-
arsvæðinu á sér nær aldar langa sögu. 
Allan þann tíma hefur rekstur þeirra 
barist í bökkum og svo er enn. Tap af 
rekstri Strætó bs. á síðasta ári nam 
um 834 milljónum króna en áætlun 
gerði ráð fyrir neikvæðri niðurstöðu 
af rekstri um 242 milljónir króna. 
Tap var því um 592 milljónum um-
fram áætlun ársins. Um er að ræða 
tæplega tvöfalda upphæð miðað við 
síðasta rekstrarár þegar það nam 
um 439 milljónum króna. Í skýrslu 
stjórnar og framkvæmdastjóra kemur 
fram að lakari afkoma skýrist af því 
að sú tekjuaukning sem �árhags-
áætlun ársins gerði ráð fyrir ha� ekki 
skilað sér sem rekja megi til vaxandi 
verðbólgu, olíuverðshækkana, kjara-
samningsbundinna launahækkana og 
styttingu vinnuvikunnar. Í saman-
tekt sem Alþýðusamband Íslands 
hefur birt námu fargjöld 21% af 
tekjum Strætó á síðasta ári en það 
eru um 1,8 milljarðar króna. 

Olbogabarn til framtíðar

Löngum hefur verið deilt um hlut-
verk almenningssamgangna og svo 
er enn. Hversu mikilvægt það sé og 
hversu víðtækt það eigi að vera. Sam-
keppnin við einkabílinn er hörð í bor-
garskipulagi sem í meira en hálfa öld 
hefur tekið mið af honum sem megin 
samgöngutæki. Vegna fólks�ölg-
unar þarf að skoða hugmyndafræði 
samganganna út frá nýjum fors-
endum. Eiga almenningssamgöngur 
að vera olnbogabarn til framtíðar 
og hvað kann að vera þjóðhagsleg 
hagkvæmt í því máli. Í önnunin sem 
þýka fyrirtækið Continental gerði 

2021 kom í ljós í ljós að ferðavenjur 
fólks í þeim löndum sem könnunin 
náði til breyttist ekki mikið. Einka-
bíllinn var fyrsti kostur og notkun 
hans minnkaði ekki. Margir kusu að 
ferðast á bíl eða á reiðhjóli á meðan 
notkun almenningssamgangna 
drógst verulega saman víðast hvar.

Getur einkabílum �ölgað stöðugt

Stór spurning í því máli er hversu lengi 
verður rúm fyrir �ölgun einkabíla 
í hlutfallið við íbúa�ölgun Reykja-
víkur og höfuðborgarsvæðisins 
alls eða er það ef til vill uppurið. 
Þessu vilja sveitarstjórnir mæta með 
�ýtiakstursleiðum um búsvæðið. 
Fólks�utningavögnum sem aka um 
á sérleiðum sem önnur farartæki 
ha� ekki aðgang að. Þessi leið hefur 
ekki verið óumdeild einkum vegna 
kostnaðar við að byggja sérleiðir inn í 
umferðarker� höfuðborgarsvæðisins. 
Þá er ótalinn hugsanlegur kostnaður 
af miklum umferðarþunga og töfum 
sem myndast á álagstíma. 

Olbogabarn framvegis sem fyrr

Hvað hefur staðið í veginum fyrir 
því að notkun almenningsvagna 
hefur ekki aukist í takt við það sem 
vonir stóðu til. Fargjöld og hægfara 
umferð. Ekki rými á umferðargötum. 
Eftir stendur þó spurning um þau 
þægindi sem margir telja sig hafa af 
notkun einkabíls. En önnur spurning 
er einnig áleitin. Fargjöld hafa alltaf 
verið umdeild. Myndi frí notkun 
almenningssamganga samfara akstri 
eftir �ýtileiðum auka eða jafnvel 
stórauka notkun þeirra. Hvað myndi 
sparast á móti. Geta almennings-
samgöngur verið olbogabarn fram-
vegis sem fyrr.

Almenningssamgöngur 

Olbogabarn framvegis sem fyrr ?

Einkabílar á heimsslóð undir hádegi.  Greinilega ekki notaðir itilþess að fara frá og til vinnu.

Hefðbundið strætóskýli á biðstöð í Reykjavík.

Finndu kraftinn í byrjun skólaárs
Haustið markar nýtt tímabil í hugum 
margra með byrjun nýs skólaárs. 
Þá er tækifæri til þess að koma með 
krafti inn í sína íþrótt eða tómstund 
eða jafnvel stíga út fyrir þæginda-
rammann og prófa eitthvað nýtt.  

„Finndu kraftinn þinn“ er verkefni 
undir Vesturmiðstöð. Markmiðið er 
að kynna börnum og unglingum fyrir 
�ölbreyttu íþrótta- og tómstunda-
star� í hver�nu og hvetja til að prófa 
það sem þau hafa áhuga á og �nnst 
skemmtilegt. 

Þátttaka í íþróttum, tómstundum og 
listum  hefur alltaf verið mikilvægur 
partur af æsku barna á Íslandi. Hvort 
sem barnið stefnir á atvinnumenn-
sku í sínu fagi eða er dri�ð áfram af 
miklum áhuga þá er alltaf verið að 

vinna með styrkleika barnsins, þar 
sem sköpun, gleði og leikur ræður 
ríkjum,  og barnið tilheyrir félagss-
kap jafningja í öruggu rými.

Við hjá „Finndu kra�nn þinn“ 
leggjum áherslu á að koma til móts 
við þær hindranir sem geta komið 
upp við iðkun íþrótta og tómstunda 
og leita lausna í góðri samvinnu við 
íþróttafélögin svo börnin njóti sín 
sem best. Í hver�nu er �ölskyldum 
boðið upp á stuðning við að �nna og 
tengjast inn í þá íþrótt, listgrein eða 
tómstund sem barnið vill stunda.

Möguleikarnir eru ótal margir - hvað 
langar þig að prófa í vetur? 
 
 Jóna Helga Ástudóttir verkefnastjóri 
Finndu kraftinn þinn Vesturmiðstöð

Auglýsingasími 568 8862

VESTURBÆR

HVERFISBLAÐIÐ
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    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

krossgátugerð:
Bjarni sími: 

845 2510

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

brask

bág

bit

hretið

snugg

siðaðar

líkamshluti

2 eins
-------------
hangandi

drykkur

2 eins
------------
næringu

votri

51
-------------
kvendýr

geta

andvarp
-------------
utandyra

urpt
--------------

svara

tjúlluð

ýtir

líffæri
-------------
vinnuvélin

gripdeild

miskunn

forað

til sölu

skekturnar

nuddist

fuglinn

fyrirhöfn

malla

skálmaði

týndar

vestur

sumbl

vinur
-------------

dríf

drunu

fugl
-------------

ym

óþekkt

þoka

borg
-------------

ídýfa

rofinn
-------------

veiðir

peningur
--------------

spjall

kyrrð

fiskur
-------------

þreyta

útlim
-------------
mataðist

sansa
--------------

hljóm

nöðru

bílfærar

tortryggt

snöggur

útbyggingin
-------------

stúlkan

------------

------------

------------

hrylla

fíflið

auðu
-------------
tvíhljóði

------------

------------

gróp
-------------
upptrekkt

------------

------------

mann

ávöxturinn

stafurinn

sperrur

knæpuna

plága

farvegur

skorna

fram

latan

málm

VERÐLAUNAKROSSGÁTA
Nafn:

Heimili:

Kennitala:

Símanúmer:

STRÁKAPÖR
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Dregið verður úr 
réttum lausnum 15. sept.

1. verðlaun - Tveir miðar á tónleika af fingrum fram 
2. verðlaun - Bón á fólksbil frá Reykjavíkurbóni Stekkjarbakka   

3. verðlaun - Hvernig drepa á fjölksyldu sína  bók frá Uglu4. verðlaun - Logarnir bók frá Uglu  
5. verðlaun -Fóaog Fóa Feykirófa bók frá óðinsauga

6. verðlaun - Ískúlur frá Skúbb Laugarásvegi 1  

Lausnir sendist til: Með oddi og egg, Verðlaunkrossgáta
 Sundlaugavegi 7, 105 Reykjavík

Lausnarorð: S T R Á K A P Ö R

1 Bætiefni frá Hafkalki
- Kristín Isdal Hallgerðargata

2 Gjafabref frá Hársnyrtistofu Dóra 
- Þorbjörg Sóely Ingadóttir

3 Spánarflakk bók frá Óðinsauga
- Sigríður Stefánsdóttir

4 Myrkramaðurinn bók frá Uglu
- Ingibjörg Jóhannesdóttir

5 Algoritmi ástarinnar frá Uglu
- Valgerður Margret Briem

6 Iskúlur frá Skúbb Laugarásvegi 1
- Sigríður Friðriksdóttir

FIMM STJÖRNU EINKUNN

STEKKJARBAKKI 4 - 6 • 109 REYKJAVÍK

SÍMI 782 3330

reykjavikurbonstodin@gmail.com
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Hamrahlíð 17
Hús Blindrafélagsins

Sími • 552-2002

ÓDÝR
Margskipt gleraugu

Verð 39.900 kr
Margskipt gler frá Essilor (afgreiðslutími +/- tvær vikur)

Gleraugu með glampa og rispuvörn

Sérsmíðum samdægurs í 
styrk +/- 6,0 með cyl. til 2,0 

19.900 kr.
Margskipt gleraugu

Margskipt gler frá Essilor 
(afgreiðslutími +/- tvær vikur) 

39.900 kr.

ÓDÝR
gleraugu

umgjörð og gler

Auglýsingasími 568 8862

VESTURBÆR

HVERFISBLAÐIÐ

Af fingrum fram í 15 ár!
Spjalltónleikaröðin Af �ngrum 
fram fagnar í ár sínu 15  starfsári 
en hún hefur verið í umsjón Jóns 
Ólafssonar í Salnum, Kópavogi 
allt frá byrjun. Ævintýrið hófst þó 
nokkrum árum fyrr í sjónvarpinu 
en Af �ngrum fram voru uppha�ega 
sjónvarpsþættir.  Til að byrja með 
var ákveðið að gera 6 þæti til að 
sjá hvernig þetta legðist í landann.  
Það er skemmst frá því að segja að 
þættirnir slógu í gegn og enduðu 
á að verða nálægt hundrað talsins 
og hlutu Edduverðlaunin strax 
á fyrsta vetri.  Í þáttunum fékk 
Jón til sín gesti og ri�aði upp feril 
þeirra í spjalli  auk þess sem gömul 
myndskeið úr safni RUV skreyttu 
þáttinn.  Árið 2004 gaf Jón út sína 
fyrstu sólóplötu sem inniheldur m.a. 
lagið Sunnudagsmorgunn og í tilefni 
útgáfunnar þeysti hann hringinn í 
kringum landið, spilaði lögin sín og 
sagði sögur á milli.  Í framhaldinu 
kviknaði þessi hugmynd að setja 

Jón Ólafsson við flygilinn
sjónvarpsþáttinn á svið og það tókst 
svona skrambi vel líka.  Á tónleik-
unum eru y�rleitt spiluð á milli 12-
15 lög úr safni viðmælenda og þess 
á milli er ferilinn skoðaður og það 
er mikið hlegið á þessum kvöldum.  
Lang�est af okkar fremsta tónlistar-
fólki hefur heimsótt Jón á þessum 15 

árum og á afmælisárinu er dagskráin 
glæsileg og gestirnir ekki af verra 
taginu; Tvíhöfði, Sigurður Flosason, 
GDRN, Friðrik Dór, Sigga Beinteins, 
Stefán Hilmarsson, Salka Sól, KK og 
Magni Ásgeirs.  Forsala er í fullum 
gangi á tix.is og salurinn.is

„Það er bara vinna að láta sér líða vel“ 
Klúbburinn Geysir 25 ára

Klúbburinn Geysir er 25 ára í ár og því 
fannst okkur upplagt að heimsækja 
þau og fræðast um þennan merkilega 
félagsskap. Við hittum þau Þórunni Ósk 
Sölvadóttur framkvæmdastjóra og 
félagana Ástu Ólsen, Sigurð Guðmunds-
son og Aðalheiði Davíðsdóttur yfir 
kaffibolla í matsalnum og spurðum þau út 
í starfsemina.

Klúbburinn Geysir er fyrir fólk sem hefur 
átt við geðræn veikindi, segir Þórunn, og 
fólk mætir hjá okkur til að fá félagsskap
og til að taka þátt í vinnu sem er grund-
vallaratriði en það koma allir á sínum 
forsendum til að taka þátt. Fólk segir 
kannski, ég kann ekki og þá er það er 
allt í lagi, hér þarf enginn að kunna, við 
kennum fólki og við vinnum hlið við hlið. 
Hér erum við með eldhús- og viðhalds-
deild og skrifstofu, atvinnu- og mennta-
deild. Við nýtum þetta á þann hátt að fólk 
velur sér stöðvar, hvað hentar því best og 
fólk ræður því hvar það staðsetur sig en 
það þarf að vera viss sveigjanleiki og fólk 
þarf að geta tekið að sér aðrar stöðvar 
ef með þarf. Félagarnir taka að sér að 
reka klúbbinn og hér inni myndast sterkur 
vinskapur á milli fólks og maður horfir 
á þetta með aðdáun að fólk er að njóta 
þess að vera saman.

Við skipuleggjum félagsstarf á fimmtu-
dögum og skipuleggjum það fram í 
tímann. Í gær fórum við út að borða á 
Nings og það var bara virkilega flott. Það 
er farið út að ganga, farið á kaffihús og 
gert allt sem fólk gerir í lífinu. 

Svo förum við í útrás, segi Sigurður, við 
förum út fyrir landsteinana og við erum að 
fara sextán saman til Benidorm í október. 
Þá höfum við stuðning hvort af öðru því 
fólk sem er með geðrænar áskoranir 
að stríða er ekki jafnfært og aðrir til að 
ferðast en þá förum við saman, félagar og 
starfsmenn í klúbbnum og styðjum hvert 
annað.

Hvað fáið þið svo út úr því að vera 

félagar í klúbbnum?

Ég er búin að vera félagi í fjögur ár, 
segir Ásta, og er komin hérna strax á 
morgnana til að taka þátt í starfinu. Þetta 
er mjög uppbyggilegt og annað en að 
sitja bara heima hjá sér og hafa ekkert að 
gera og tala ekki við neinn. Þá fær maður 
félagsskap þegar maður kemur hingað.

Ég kem hingað í klúbbinn til að láta mér 
líða vel, segir Sigurður. Ég heyrði af 
manni sem var mjög duglegur í félagslífi 
eftir að hann hætti að vinna og sonur 
hans spurði hann að því hversvegna væri 

svona mikið að gera hjá honum og fékk 
svarið: Sonur sæll, það er mikil vinna að 
láta sér líða vel. Það er vinnan mín hér, 
að láta mér líða vel og ég er spenntur að 
mæta hingað í morgunmatinn og svo er 
maður bara mættur á vinnustað og það er 
bara vinna að láta sér líða vel. 

Ég er búin að vera félagi hérna í tuttugu 
ár, segir Aðalheiður. Klúbburinn hefur 
gert ýmislegt fyrir mig og nú er ég komin 
út á vinnumarkað en sæki klúbbinn heim 
þegar ég hef tíma og er að hjálpa til við að 
byggja upp og efla starfsemina.

En nú er merkisafmæli framundan.

Þrítugasta ágúst ætlum við að halda uppá 
25 ára afmælið og höfum opið hús hérna 
kl 13-16 og vera hérna með kræsingar og 

láta okkur líða vel. Við eigum von á ein-
hverjum til að skemmta okkur og 25 ár eru 
langur tími og við ætlum að eiga góðan 
dag og gleðjast saman og með öðrum.

Er klúbburinn öllum opinn?

Ef þú hefur geðræn vandamál ertu 
velkomin en þú þarft bara að mæta og 
getur verið félagi eins lengi og þú vilt. Þó 
þetta sé vinnustaður ber þér engin skylda 
til að vinna, þér er velkomið að sitja og 
vera með okkur. 
Við erum með fundi tvisvar á dag þar 
sem við skiptum með okkur verkum en 
þér er leyfilegt að segja nei ef þú ert ekki 
tilbúin þann daginn. Það er fullgilt svar og 
við bara fögnum því að viðkomandi er á 
staðnum. Það að vera innan um fólk er 
stórt skref þegar fólki líður illa.   

Klúbburinn Geysir býður velkomna 
þá sem eiga eða hafa átt við geðræn 
veikindi, til að vinna uppbyggilegt starf 
á jafningjagrundvelli með því að hafa 
að markmiði að auka samfélagslega 
þátttöku og efla lífsgæði.

Það gerum við með því að:

• Vera öruggur samastaður
• Hafa fjölbreytt verkefni á vinnu
  miðuðum degi
• Efla sjálftraust með því að taka tillit til 
  styrkleika, áhuga og getu hvers og 
  eins hverju sinni
• Veita stuðning í námi og atvinnuleit
• Bjóða tímabundið atvinnutækifæri

Stefnuyfirlýsing klúbbsins Geysis    Virðing – Víðsýni – Vinátta

Samvinna – Samræður – Samhljómur
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Gróðurhús í minningu Guðna Péturs

Sautján íbúðir við Bræðraborgarstíg

Fallegt gróðurhús hefur verið reist við 

íbúðakjarna við Flókagötu. Foreldrar 

Guðna Péturs Guðnasonar, hafa látið 

reisa húsið í samstarfi við Reykja-
víkurborg .

 

Guðni Pétur lést þann 21. janúar 2021 í 
Sundhöll Reykjavíkur ásamt íbúa Flóka-
götunnar þegar hann fékk hjartastopp. 
Hann lá lengi á botni laugarinnar áður en 
hans varð vart. Foreldrar hans vildu gera 
þetta fyrir íbúa og samstarfsfólk Guðna 
Péturs í íbúðakjarnanum en Guðni hafði 

mikið yndi af ræktun. Í kjölfar andláts 
Guðna tóku foreldrar hansupp sam-
starf við Reykjavíkurborg, með það að 
markmiði að bæta enn frekar öryggismál 
í sundlaugum borgarinnar. Minningar-
reiturinn um Guðna var afhjúpaður við 
látlausa athöfn þann 14. júlí síðastliðinn. 
Við hlið gróðurhússins hefur verið reistur 
minningarsteinn með áletruninni: „Við 
þökkum fyrir kærleikann, umhyggjuna, 
gleðina og hláturinn. Dýrmætar minningar 
lifa í hugum okkar og hjörtum.“

Áformað er að reisa 17 litl ar
íbúðir í þrem ur hús um við 
Bræðra borg ar stíg 1 til 5 í 
Reykja vík. Hús sem stóð við 
Bræðra borg ar stíg 1 brann til 
kaldra kola árið 2020 og hef ur 
lóðin staðið auð síðan bruna -
rúst irn ar voru �ar lægðar.

Upp ha� ega stóð til að reisa íbúðir 
með mik illi sam eign í anda Baba 
yaga-syst ur húsa þar sem eldri kon ur 
fá tæki færi til að búa í sam eig in-
legu hús næði inn an eig in veggja. 
Þessi áform gengu ekki eftir vegna 
of mikils byggingakostnaðar og 
mikilli arsameignar. Þorpið vistfélag 
annast um framkvæmdir á svæðinu. 
Runólfur Ágústsson  þróunar- og 
verkefnastjóri félagsins vonast til að 
unnt verði að he�ast handa við nýju 
íbúðirnar á komandi vori en fyrst 
þur� að að ganga frá deiliskipulagi 
fyrir svæðið.

Á teikniborði Yrki arkitekta eru 17 

Ísland er landið - Ökum varlega
 Ljósmynd: Simon Vaughan, simonvaughanljosmyndari.com
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íbúðir í þremur húsum á lóðum 
Þorpsins vistfélags við Bræðraborgar-
stíg 1 til 3 til hönnunar. Íbúðirnar 
verða frá 46 fermetrum til 99 fer-
metra að stærð. Þrjár stúdíóíbúðir, 
tvær tveggja herbergja íbúðir, 

ellefu þriggja herbergja íbúðir og ein 
�ögurra herbergja íbúð í viðbyg-
gingunni á Bræðraborgarstíg 5. 
Íbúðunum fylgja geymslur en engin 
bílastæði.

Tölvuteikning af fyrirhuguðum húsum við Bræðraborgarstíg 1 til 3.



GÁMAR

ÞAÐ SEM MÁ FARA Í GÁMA

 

GRAS

MOLD

 

AFSKURÐUR ILLGRESI
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ARFI

 

EKKERT PLAST!

AUSTURSTRÖND

GARÐA

NÝTUM ORKUNA Í AÐ FLOKKA


